

Số: 142 /BC-UBND

Ia Boòng, ngày 22 tháng năm 2018

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019**

Thực hiện công văn số: 1430/UBND-NC ngày 18/10/2018 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng năm 2018.

Ủy ban nhân dân xã Ia Boòng báo cáo tình hình phòng chống tham nhũng năm 2018 cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:**

**1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:**

Trong năm 2018, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các, các ngành đoàn thể triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước... Ngay từ đầu năm 2018, trên cơ sở kế hoạch phòng, chống tham nhũng của huyện, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 31/1 /2018 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Chỉ đạo Công chức Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan ban thôn các thôn làng tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí v.v...theo đúng kế hoạch tuyên truyền của xã. Đến nay, đã tổ chức tuyên truyền 12 đợt, có 1.988 người tham dự nghe và học tập; Cấp phát tài liệu tuyên truyền về phòng chống tham nhũng và các tài liệu khác tới các thôn, làng.

#### **2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng:**

**a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:**

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng như đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong các hoạt động: Quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp, quản lý và sử dụng đất đai. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách xã xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai, tiết kiệm, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Trong năm 2018 các ngành, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc công khai, minh bạch các hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

